



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผลการศึกษา การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตทางสาธารณสุข โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ศบค.) ได้ประกาศให้จังหวัดลำปางเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผลการศึกษา การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดลำปาง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘ จึงเห็นควรออกประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผลการศึกษา การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

ข้อที่ ๑ ให้จัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด ให้หลักสูตรและคณะทำหน้าที่กำกับดูแลติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อที่ ๒ ให้อาจารย์ผู้สอนปรับรูปแบบการสอบวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่สอนตามความเหมาะสม เช่น การสอบออนไลน์ การมอบหมายงาน เป็นต้น โดยงดการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ในห้องสอบตามตารางสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ข้อที่ ๓ ให้งดการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ทำหนังสือขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์

ข้อที่ ๔ ให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ได้โดยปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ ตามปกติ ทั้งนี้ให้มาลงลายมือชื่อปฏิบัติงานในภายหลัง


ข้อที่ ๕ ให้บุคลากรและ.....

ข้อที่ ๕ ให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีความจำเป็นมาปฏิบัติงานวิจัย งานฟาร์ม ปัญหาพิเศษ งานโปรเจก ในมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยให้ทำหนังสือขออนุญาตระบุวัน เวลา สถานที่ และงานที่จะทำเสนอสาขา/ คณะต้นสังกัดล่วงหน้าก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน โดยให้คณะกรรมการแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบภายหลัง

ข้อที่ ๖ ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด งดการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากผู้อื่น

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔


(นายสุเทพ ทองมา)
ผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง